

# เครื่องพิมพ์เลท จากบริษัท เพกาซัส เออีซี จำกัด

## มาตรฐานสากล ISO 9001



บริษัท เพกาซัส เออีซี จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์เลทรายใหญ่แห่งประเทศไทย ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เลท เครื่องพิมพ์ฟิล์ม และเครื่องมือเพื่อการบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผู้ผลิตสินค้าจำนวนมากให้ความไว้วางใจในความทันสมัยของเครื่องมือ และยังเชื่อมั่นในระบบอันชาญฉลาดที่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า และในปัจจุบันบริษัท เพกาซัส เออีซี จำกัด ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนา บนความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะนำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์เลทที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป <https://เครื่องพิมพ์เลท.site>

การเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย จากต้นทางการผลิตสู่ปลายทางการจัดจำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภค คือเรื่องสำหรับผู้ผลิตสินค้าต้องไม่ลืมให้ความสำคัญ องค์ประกอบหลักที่มีส่วนช่วยให้สินค้าปลอดภัยระหว่างการขนส่งไม่ใช่เพียงแค่การขับเค้นพาหนะที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องการลำเลียง ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่ต้องการความมั่นคงอย่างมาก เมื่อเทียบกับจำนวนหรือปริมาณของสินค้าในการลำเลียงและขนส่งในแต่ละครั้งแล้ว เครื่องพิมพ์ฟิล์มและพิมพ์เลท จึงกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อวงการอุตสาหกรรมทุกชนิดอย่างยิ่ง นั่นจึงทำให้บริษัท เพกาซัส เออีซี จำกัด เลือกที่จะใส่ใจถึงคุณภาพและระบบการทำงานที่ทันสมัย เพื่อรองรับทุกประเภทสินค้าที่ต้องมีการขนส่งคุณภาพ คือ เรื่องที่มองข้ามและละเลยไม่ได้ บริษัท เพกาซัส เออีซี จำกัด เข้าใจและตระหนักต่อเรื่องนี้เป็นอย่างดี เครื่องพิมพ์เลททุกเครื่องที่จำหน่าย จึงต้องตรวจสอบและได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 ก่อนถึงมือลูกค้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่คุณตั้งใจผลิตจะถูกส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ไม่เสียหายระหว่างทางจนทำให้มีผลกระทบต่อต้นทุน เสียเวลา และโดยเฉพาะภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ซึ่งถือว่าต้องระวังอย่างรัดกุมเพราะเป็นสิ่งที่พลาดแล้วจะเรียกคืนกลับมาได้ยาก เหมือนกับสินค้าของหลายแบรนด์ที่เกิดการชำรุดภายนอกจนจำหน่ายต่อไม่ได้ หรือเสียหายที่ระบบการทำงานภายใน เช่น สมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ จนเกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้ใช้แล้วบอกต่อ ๆ กัน เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเกิดจากการไม่ได้รับการพิมพ์ เลทอย่างแน่นหนา เราจึงได้นำเข้าเครื่องพิมพ์ฟิล์มที่ได้ประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ไม่ให้เกิดขึ้นกับสินค้าของคุณ

อีกทั้งประสบการณ์กว่า 20 ปี ของทีมงานมืออาชีพ ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษา เพื่อแนะนำถึงการเลือกเครื่องพิมพ์เลทที่เหมาะสมต่อสินค้า และไม่หยุดยั้งที่จะค้นหาและนำเข้าตัวเครื่องมีลักษณะที่ทันสมัยนำใช้งาน รวมถึงระบบการทำงานที่อัจฉริยะ อย่างการใช้รีโมทในการบังคับควบคุม เพื่อให้ง่ายต่อการดูภาพรวมของการทำงานไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ตัวเครื่องตลอดเวลา ระบบจับพาเลทที่แม่นยำ ระบบตัดและยึดฟิล์มที่ทันสมัย

สมัย เพื่อลดความเสียหายของสินค้า ประหยัดเวลาในการจัดเรียง รวมถึงระบบควบคุม SIEMENS ที่ได้มาตรฐานสากล และการเตือนเมื่อเกิดปัญหาระหว่างใช้งาน ทั้งนี้บริษัท เพกาซัส เออีซี จำกัด ไม่ได้มีแค่เครื่องพันฟิล์มหรือพันพาเลทเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องรัดกล่อง <https://เครื่องรัดกล่อง.com> สำหรับการบรรจุสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว สม่่าเสมอ ช่วยลดการใช้แรงงานจากคนในโรงงานส่วนนี้ไปได้อย่างมากอีกด้วย

หัวใจของการพันฟิล์มรัดบรรจุภัณฑ์ คือ เรื่องของความปลอดภัยที่เจ้าของธุรกิจต้องการมากที่สุด ดังนั้นหากคุณต้องการเครื่องพันพาเลท พันฟิล์ม หรือเครื่องขึ้นรูปกล่อง เลือกบริษัท เพกาซัส เออีซี จำกัด ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ในสายงานระหว่างประเทศไทยและจีนมาแล้ว ได้เป็นผู้แนะนำและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ

วิดีโอสาธิตการทำงาน: <https://youtu.be/SU6r23vXlqM>